

CHÚA NHẬT— MỪNG KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Tuần Thứ Hai Mùa Phục Sinh, mồng 7 Tháng Tư, 2024



Trích Sách thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ (1 Ga 5:1-6)

Khởi đầu và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu là tình yêu và sống trong tình yêu đó như Chúa Giêsu đã yêu. Người Kitô hữu yêu mến Thiên Chúa thì yêu mến

Chúa Giêsu và loan báo xác thịt tình yêu này cho người khác, nhờ đó có được một căn tính mới và một cộng đồng mới: con cái Thiên Chúa. Vì cách duy nhất để yêu mến Thiên Chúa là yêu thương tha nhân, người lân cận của mình. Và cách duy nhất để yêu người khác là con đường tình yêu của Chúa Giêsu: bằng nước và máu – từ cạnh sườn Người đã bị đâm thâu qua, một sự sống mới xuất hiện, một thế giới mới của công lý và hòa bình. Người không tin không thể chấp nhận điều này. Được Chúa Thánh Thần linh hứng, chỉ những ai có đức tin thực sự dám tham gia vào mầu nhiệm tự hiến của Chúa Giêsu Kitô, mới có thể nhận ra cuộc sống mới và cộng đồng mới mà Chúa Giêsu Kitô cống hiến.

Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 20:19-31)

Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các môn đệ. Chúa Giêsu là trung tâm của khung cảnh đầy bi kịch này. Ngài xuất hiện với những vết thương do cuộc khổ nạn của mình, tiết lộ mình chính là Người đã đau khổ và chết. Các môn đệ vui mừng khi nhìn thấy Ngài; nhưng khi Chúa Giêsu lên tiếng, Người tự giới thiệu mình là Thiên Chúa, Đấng rửa tội cho họ bằng Chúa Thánh Thần, biến họ thành một dân mới, một thụ tạo mới với một sứ mệnh (x. Ga 16,7). Nhưng Tôma, giống như Maria Mai-đê-Liên, bày tỏ việc tìm kiếm Chúa Giêsu nhưng không đúng chỗ: giữa những người chết. Bây giờ Chúa Giêsu hiện ra với ông giữa những người sống, mang theo những vết thương cho người sống. Thánh Tôma đáp lại bằng lời tuyên xưng đức tin vĩ đại của một môn đệ: Chúa Giêsu, Lạy Chúa con và Thiên Chúa của con! Sau đó, Gioan Thánh sử nói về tương lai: Chúa Giêsu sẽ được nhận diện, yêu mến và nhận biết qua chứng từ của cộng đoàn tín hữu và của Tin Mừng bằng văn bản là Lời Chúa. –

Cha. Benjamin Alforque, MSC

ĐỨC TIN.

Chiều ngày thứ nhất trong tuần,
Cửa nhà đóng kín, quây quần bên nhau.
Tông đồ lo lắng buồn đau,
Tinh thần hoảng sợ, núp sau người đời.
Giê-su hiện đến diệu vời,
Bình an chúc phúc, cho người mến tin.
Cạnh sườn đâm thấu trái tim,
Chân tay lung lổ, ngắm nhìn Thầy đây.
Vui mừng xem thấy dấu này,
Thổi hơi phán bảo, ban đầy ơn thiêng.
Thánh Thần ân sủng thiêng liêng,
Cầm quyền tháo cởi, ơn riêng chúc lành.
Tô-ma vắng mặt khuyết danh,
Mong chờ Chúa đến, thi hành thanh minh.
Không tin Chúa đã phục sinh,
Đòi tìm dấu lạ, chứng minh rõ ràng.
Tám ngày tụ họp ngõ ngang,
Chính Thầy đứng giữa, bàng hoàng xác thân.
Tô-ma xem thấy thân trần,
Giục lòng tin kính, tinh thần lạc an.
(LM. Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Gioan 20:19-31)

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HÀNG TUẦN

March 30 & March 31, 2024

Trong Các Thánh Lễ: \$ 16,637.00

Qua Trang Mạng: \$ 1,405.00

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng:
www.olphriverside.org



CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG

THÁNG TƯ 2024:

Cầu cho vai trò của người nữ

Chúng ta hãy cầu nguyện để nhân phẩm và giá trị cao quý của phụ nữ được nhìn nhận trong mọi nền văn hóa, và chấm dứt sự phân biệt đối xử mà họ phải gánh chịu tại nhiều nơi trên thế giới.



MỤC THÔNG TIN HÀNG TUẦN

- Thứ Hai, mồng 8 Tháng Tư, 2024: Cộng đoàn có thánh lễ Truyền Tin vào lúc 8 giờ 30 tối
- Chủ Nhật ngày 14 Tháng Tư, 2024: Khu 2 dâng của lễ
- Thứ Tư, 17 Tháng 4, 2024: Đọc kinh tối tại Nhà nguyện lúc 7 giờ tối— Giáo Khu 2 đảm trách

THÁNH LỄ VIỆT NAM hàng tuần vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật



Mọi thắc mắc liên quan đến các Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÒNG.



Xin vui lòng liên lạc Cha Quản Nhiệm Giuse Đặng M. Trí qua văn phòng Giáo Xứ số phone 951-689-8921 # 100 để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.

BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN Chủ Tịch: A. Đỗ Tâm / Phó CT Ngoại Vụ: A. Lê T. Hậu
Thư Ký: C. Bùi Kim Tân / Thủ Quỹ: A. Nguyễn T. Thương / Tài Chánh: C. Triết Tạ

